





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, hfocus, thebetter, nationtv)</p> <p>- นายจรรย์ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย “30 บาทรักษาทุกที่” ยุคใหม่ เข้าถึงการรักษาง่ายกว่าที่คิด แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียว สังกัดโลโก้และใช้แอปฯ ทางรัฐ ยืนยันใช้สิทธิ-ค้นหาหน่วยบริการ ขณะที่เจ็บป่วยฉุกเฉินครอบคลุมอุบัติเหตุที่ไม่ถึงขั้นวิกฤต รับบริการได้ที่ รพ.รัฐทุกแห่ง หรือ รพ.เอกชนที่เข้าร่วมกับ สปสช. ส่วนกรณีวิกฤตถึงชีวิต เข้ารับบริการได้ที่ตามสิทธิ UCEP</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผยผลตอบรับ โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ทั่วประเทศ 77 จังหวัด กระแสตอบรับดี การใช้สิทธิหนาแน่น ปี 2568 เตรียมผลักดันพัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยี และจะขยายตู้ห่วยอีก 500 แห่งทั่วประเทศ</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ปล่อยกู้ดอกเบี้ยยต่ำให้อสม.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยว่า ปี 2568 สธ.ต้องอาศัยความร่วมมือจาก อสม.ให้ช่วยขับเคลื่อนการป้องกัน NCDs ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม จึงอยากจะทำกำลังแรงใจให้อสม. โดย สธ.ได้หารือร่วมกับ ธ.ก.ส. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. เพื่อให้ ธ.ก.ส.จะปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับ อสม. ซึ่งในวันที่ 6 ม.ค.68 จะมีพิธีลงนามความร่วมมือ "การใช้โปรแกรมระบบงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และการให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย" ระหว่าง ธ.ก.ส. กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. คาดสามารถปล่อยกู้ได้ในช่วงเดือนก.พ. รวมถึงจะเร่งติดตามร่างพ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน.ศ... ให้ผ่านเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยเร็ว</p>	
<p><b>ตรวจเยี่ยมรพ.สตูล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, เดลินิวส์, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข รพ.สตูล และรพ.ท่าแพ โดยรพ.สตูล มีระบบดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบางและพื้นที่พิเศษ อาทิ ระบบ Telemedicine/Teleconsult กับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ระบบการส่งต่อผู้ป่วย Sky Doctor สำหรับพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งมีศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนและสาธารณสุขทางทะเล ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ ได้อย่างเหมาะสม ขณะที่รพ.ท่าแพ เตรียมเพิ่มศักยภาพด้านกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน ขยายบริการในกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้</p>	
<p><b>ทบทวนแผนดูแลผู้ป่วยภาวะรุนแรง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในหอผู้ป่วย รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ ว่า ได้ส่งทีม MCATT รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ ประสานงานทีมสุขภาพจิต รพ.สุรินทร์ รพ.จอมพระ และสสจ.สุรินทร์ เข้าประเมินและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม และให้วางแผนติดตามให้ความช่วยเหลือในระยะยาว เพื่อฟื้นฟูจิตใจและลดผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตตามความต้องการของพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำต้อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ร่วมกันดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพฤติกรรมรุนแรง ทั้งอาการกลุ่มโรคทางจิตเวช กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติด หรืออยู่ในภาวะติดสุรา</p>	
<p><b><u>เตือนกินลูกปลาช่อนดิบเสี่ยงอันตราย</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการส่งต่อภาพการกินลูกปลาช่อนดิบ เพราะมีความเชื่อว่าสามารถช่วยสมานแผลหลังคลอดให้หายไว ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลรับรอง แต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ไม่แนะนำให้ทำตาม เนื่องจากแม่ที่ตั้งครรภ์และผ่าคลอดหรือคลอดเองตามธรรมชาติจะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่แข็งแรง หากดูแลตนเองตามคำแนะนำของแพทย์ อาหารที่มีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ พักผ่อนให้เพียงพอ แผลจะหายเองได้ ไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารแปลกๆ เพื่อให้แผลหายเร็ว</p> <p>ด้านนพ.ปรุฬห์ สนุนรัตน์ นพ.ชำนาญการ กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ไม่ควรกินลูกปลาช่อนดิบ เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับพยาธิและแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ในตัวปลา รวมถึงน้ำที่มากับปลาไม่สะอาด นอกจากนี้ไม่มีประโยชน์แล้วยังเป็นข้อห้ามของแม่หลังคลอด และผู้มีแผลผ่าตัด อาจทำให้ท้องเสีย ร่างกายอ่อนแอ การหายของแผลแยลงได้</p>	
<p><b><u>กวาดล้างโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., โพสต์ทูเดย์, newtv, hfocus, thailandplus, tnn นสพ.</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. ประกาศเดิหน้ากวาดล้างโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง หลังปี 2567 ดำเนินคดีผู้กระทำผิดกว่า 4,000 คดี โดยครั้งหนึ่งเกี่ยวข้องกับโฆษณาเกินจริง ปี 2568 เตรียมใช้ AI ตรวจสอบข้อความเสี่ยง ร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์สกัดโฆษณาหลอกลวง พร้อมเสริมความรู้ผู้บริโภคผ่าน FDA Center และปรับแก้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้น หากพบผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย แจ้งสายด่วน อย. 1556 หรือช่องทางออนไลน์ของ อย.</p>	
<p><b><u>โรคไข้หัด</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ch7, bugaboo)</p> <p>- จนท.ควบคุมโรค รพ.นางรอง, จนท.สนง.ปศุสัตว์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ ม.ลุงปลาดุก ต.ชุมแสง เพื่อตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคชาวบ้าน กรณีชาวบ้านในอ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ กินหมูดิบแล้วป่วยเป็นโรคไข้หัด เสียชีวิต 1 คน อาการหนัก 2 คน โดยตรวจพบมีกลุ่มเสี่ยงอีก 17 คนเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัส แต่ยังไม่มีอาการ ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการถึงวันที่ 13 ม.ค.นี้ สอบสวนโรคพบชาวบ้านซื้อหมูมา 1 ตัวครึ่งจากฟาร์มรายย่อย อ.โนนสุวรรณ โดยครึ่งตัวนำมาปรุงสุกและกินดิบ ส่วนหมูเป็นอีก 1 ตัว ยังมีชีวิตอยู่ จึงเก็บตัวอย่างคอก อุปกรณ์ทำครัว ทั้งมีด เขียง ส่งตรวจห้องแล็บเพื่อหาสาเหตุการติดเชื้อ คาดจะรู้ผลใน 1 สัปดาห์</p>	
<p><b><u>แก้ซึมเศร้าหลังหยุดยาว</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาลห่วงใยประชาชนจากการเผชิญภาวะ "ซึมเศร้าหลังปีใหม่ (New Year Blues)" โดยเชิญชวนประเมินสภาวะทางจิตใจด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ <a href="http://www.วัดใจ.com">www.วัดใจ.com</a> ซึ่งจะประเมินสภาวะทางสุขภาพจิตครอบคลุมทั้งด้านภาวะซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และภาวะหมดไฟในการทำงาน หากพบมีความเสี่ยงต่อภาวะทางด้านสุขภาพจิตจากการประเมิน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อให้คำปรึกษาต่อไป</p>	
<p><b><u>แนะ สปสช. แก้ปัญหาบัตรทอง</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น แนะนำให้ สปสช. แก้ไขปัญหาที่สะสมเกี่ยวกับ "บัตรทอง" ก่อนที่จะเริ่มโครงการใหม่ เพราะเกรงว่าจะทำให้ปัญหามากขึ้นและยากที่จะแก้ไขในอนาคต โดยการเพิ่มงบประมาณและปรับการจ่ายค่ารักษาให้ใกล้เคียงต้นทุน สนับสนุนสมาคมวิชาชีพในการกำหนดแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ โดยการส่งเสริมการรักษาใกล้บ้าน ปรับกลุ่มประชาชนที่ได้รับสิทธิบัตรทอง ปรับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจโครงการได้ถูกต้อง และ สปสช. ควรทำงานโดยไม่ถูกแทรกแซงจากการเมือง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>อหิวาตกโรค</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p> <p>- การระบาดของโรคอหิวาตกโรคเป็นสัญญาณเตือนถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด แม้ประเทศไทยจะมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง แต่การป้องกันโรครยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการลดการระบาดในระยะยาว ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลชุมชนและองค์กรนานาชาติเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง</p>	
<p><b>เพลิงไหม้โรงงานชุบโลหะในนิคมบางปู</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, ch7, postjung)</p> <p>- พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรสมุทรปราการ เผยวันที่ 5 ม.ค. 68 เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานชุบเคลือบผิวโลหะในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ลูกกลมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีสารเคมีติดไฟง่าย เช่น โซดาไฟและกรดไฮโดรคลอริก ระดมรถดับเพลิง 15 คันในการเข้าดับเพลิง พบความเสียหายประมาณ 25% ของพื้นที่โรงงาน 3 ไร่ มูลค่าราว 5 ล้านบาท สาเหตุยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ เบื้องต้นไม่มีความเสี่ยงด้านควันหรือกลิ่นที่เป็นอันตราย แนะนำประชาชนและผู้ประกอบการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในช่วงอากาศแห้ง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเหตุเพลิงไหม้</p>	